

Herbalife Việt Nam đạt giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” lần thứ 10 liên tiếp

22:56 03/02/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Vừa qua, Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, vinh dự được trao giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” bởi Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) lần thứ 10 liên tiếp.

Giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” được tổ chức nhằm tôn vinh các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe được thị trường đón nhận mạnh mẽ và khuyến khích việc cải thiện chất lượng, an toàn và tính hiệu quả của các sản phẩm này trong việc nâng cao sức khỏe cộng đồng. Giải thưởng cũng nhằm vinh danh các doanh nghiệp hoạt động tuân thủ pháp luật và nỗ lực nghiên cứu khoa học nhằm phát triển các sản phẩm thực phẩm chức năng mới có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng.



Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia cho biết: “Cung cấp cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao dựa trên nền tảng khoa học là một phần quan trọng trong cam kết lâu dài của Herbalife trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam. Sự ghi nhận trong nhiều năm liên tiếp của Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) là niềm tự hào của tất cả thành viên độc lập và nhân viên Herbalife Việt Nam”.

“Cùng với các thành viên độc lập, chúng tôi cam kết mạnh mẽ hỗ trợ người Việt Nam sống khỏe mạnh hơn thông qua dinh dưỡng cân bằng kết hợp với lối sống năng động”, ông Thắng cho biết thêm.



Herbalife Việt Nam cung cấp đa dạng các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao dựa trên nền tảng khoa học hỗ trợ các nhu cầu và sở thích đa dạng của từng cá nhân. Tất cả các sản phẩm của Herbalife đều được sản xuất từ những nguyên liệu đã được phê duyệt, có nguồn gốc từ các nhà cung cấp đủ tiêu chuẩn và trải qua các cuộc kiểm tra và đánh giá chất lượng nghiêm ngặt trước khi được cấp phép.

Sản phẩm của Herbalife chỉ được phân phối độc quyền thông qua những thành viên độc lập của công ty. Khi mua sản phẩm Herbalife qua thành viên, khách hàng không chỉ được đảm bảo chất lượng sản phẩm và quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng mà còn có sự đồng hành, chăm sóc và hỗ trợ từ thành viên để có được kết quả sử dụng sản phẩm tối ưu.

Herbalife

Herbalife Việt Nam đạt giải thưởng
“Sản Phẩm Vàng Vì Sức Khỏe Cộng Đồng”

**lần thứ 10
liên tiếp**



Các sản phẩm của Herbalife được trao giải “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng 2025” gồm:

Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt: Hỗn hợp dinh dưỡng công thức 1 (Hương bánh quy và kem, hương Sô cô la, hương bạc hà - Sô cô la, hương dâu tây, hương Va-ni.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Niteworks®.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: ImmuLift.

Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt: Hỗn hợp dinh dưỡng thể thao công thức 1 - Hương Vani
nguyên kem thực phẩm bổ sung: Herbalife 24 Rebuild Strength - Hương Sô cô la.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Herbalife 24 Hydrate - Hương cam.

Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt: Bột Protein.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Simply Probiotic.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Joint Support Advanced.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Xtra-Cal® Advanced.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Ocular Defense.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Cell - U - Loss®.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Cell Activator.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Trà Tâm An.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Prolessa® Duo.

Prolessa Duo
Hỗ trợ giảm béo
dáng khỏe tự tin

Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe Prolessa Duo
Health Supplement: Prolessa Duo

- Hỗ trợ giảm hấp thu năng lượng và hỗ trợ giảm béo
- Thành phần đặc chế bao gồm dầu cọ, dầu yếm mạch và acid linoleic liên hợp
- Tiện lợi sử dụng mỗi ngày

Dầu cọ **Dầu yếm mạch** **CLA Acid linoleic liên hợp**

HERBALIFE NUTRITION
Prolessa® Duo
Giảm hấp thu năng lượng, hỗ trợ giảm béo
Thành phần vì sức khỏe
Hàm lượng: 318g
SẢN XUẤT TẠI HOA KỲ

Lưu ý: Một số người dùng có thể gặp khó chịu về tiêu hóa khi dùng sản phẩm. Cần sử dụng theo đúng hướng dẫn. Sản phẩm này không khuyến khích cho phụ nữ mang thai hoặc cho con bú. Để xa tầm tay trẻ em. Vui lòng tư vấn chuyên gia y tế nếu bạn đang thực hiện chương trình giảm cân. Không dùng sản phẩm cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Sản phẩm chứa thành phần từ sữa, đậu nành. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam - 26 Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc xét giải được dựa trên 4 tiêu chí về an toàn, chất lượng và hiệu quả của sản phẩm; tiêu chuẩn cao trong sản xuất kinh doanh, và những đóng góp ý nghĩa cho xã hội và cộng đồng. Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) được Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam trao quyền tổ chức giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” hàng năm.

Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York) là một trong những công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các thành viên độc lập của công ty kể từ năm 1980.

Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các thành viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình.

Sản phẩm của Herbalife chỉ được phân phối độc quyền thông qua những thành viên độc lập của Công ty. Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm của Herbalife, xin vui lòng liên hệ: Hotline: +84-28-38279191; Email: dichvuthanhvien@herbalife.com Website: <https://www.herbalife.com/vn/footer/contact-us>

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/vua-qua-herbalife-viet-nam-mot-trong-nhung-cong-ty-hang-dau-ve-suc-khoe-va-the-chat-vinh-du-duoc-trao-giai-thuong-%E2%80%99Csan-pham-vang-vi-suc-khoe-cong-dong%E2%80%9D-boi-hiep-hoi-thuc-pham-chuc-nang-viet-nam-vaff-lan-thu-10-lien-tiep>